



ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสระบัว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good governance) รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงประกาศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายลิขิต หงษ์วิไล)

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
การสรรหาพนักงานและพนักงานจ้าง	ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตำแหน่ง ๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒. คนงาน ๓. คนงานประจำรถขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
การเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น	ดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงข้อมูลของบุคลากร	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินการประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ประเภทนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การพิจารณาความดีความชอบ	<p>๑. ดำเนินการให้พนักงานเทศบาล ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙</p> <p>๒. ดำเนินการให้พนักงานจ้างเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่มี	ไม่มี	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p>	<p>ปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>
ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม การป้องกันการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p>	<p>ปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>
การดำเนินการทางวินัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี